

แจ้งยืนยันรายชื่อผู้เข้าอบรม

โครงการ สัมมนาเตรียมความพร้อมและการขับเคลื่อนมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล (มกษ.

7401-2557) สู่การยอมรับความเท่าเทียมตามเกณฑ์กำหนดของ Global Sustainable Seafood Initiative : GSSI

วันที่ 11 - 13 กันยายน 2561 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
1	นายประดิษฐ์ ศรีภัทรประสิทธิ์	นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ	กมป
2	นางสาวสุภมาส ไช้คำ	นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการ	กมป.
3	นางสาวอรรณพ พันนุ้ย	นักวิชาการประมงปฏิบัติการ	กมป.
4	นางสาวเสาวภา วัชรภักษ์	นักวิชาการประมงปฏิบัติการ	กมป.
5	นางสาวจุฑามาศ รักณรงค์	นักวิชาการประมง(พนักงานราชการ)	กมป.
6	นางสาวมะลิฉัตร กลิ่นพยอม	นักวิชาการประมง(พนักงานราชการ)	กมป.
7	นางสาวศนิดา คุณพานิช	นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการ	มกช.
8	นางสาวรุ่งรัศมี มหัทธพงศ์	นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการ	มกช.
9	นางสาวนงลักษณ์ สำราญราษฎร์	นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ	ศพอ.ชลบุรี
10	นางสาวรมิดา จงโยธา	นักวิชาการประมง(พนักงานราชการ)	ศพอ.ชลบุรี
11	นายวสันต์ สิทธิศักดิ์	นักวิชาการประมงปฏิบัติการ	ศพก.นครศรีธรรมราช
12	นายไพโรจน์ ชูพยัคฆ์	นักวิชาการประมงปฏิบัติการ	ศพก.นครศรีธรรมราช
13	นางสาวณัชชา เสงเจริญ	นักวิชาการประมงปฏิบัติการ	ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเพชรบุรี
14	นายนราธิป ศรีแก้ว	นักวิชาการประมงปฏิบัติการ	สปม.สมุทรสงคราม
15	นางกมลพรรณ ฉัตรภูมิ	นักวิชาการประมงชำนาญการ	สปม.สมุทรสงคราม
16	นางสาวเบญจมาศ ทรงประเสริฐ	นักวิชาการประมงปฏิบัติการ	สปม.ตราด
17	นางสาวปาไลดา หนูสวัสดิ์	เจ้าพนักงานประมง	ศพม.อ่าวไทยตอนกลาง(ชุมพร)
18	นางศรีประภา สิทธิโชคธนา	นักวิชาการประมงปฏิบัติการ	ศพม.อ่าวไทยตอนล่าง(สงขลา)
19	นางสาวคนธ์ รุ่งเรือง	นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ	ศพม.อันดามันตอนล่าง(สตูล)
20	นางสาวเกด็ชบา ปิ่นพา	นักวิชาการประมง(พนักงานราชการ)	กพจ.
21	นายวิวัฒน์ คล้ายสุบรรณ	นักวิชาการประมงปฏิบัติการ	ศพจ.เขต 8 (พระนครศรีอยุธยา)
22	นางสาวภิญญาพลอย ศิริวารีกุล	นักวิชาการประมงปฏิบัติการ	ศพจ.เขต 10 (กาญจนบุรี)
23	นายพิเชษฐ์ อุทัศน์	นักวิชาการประมงปฏิบัติการ	ศพจ.สุพรรณบุรี
24	นางสาวประภาพร ดีมาก	นักวิชาการประมงปฏิบัติการ	กพช.
25	นางสาววีณา ตุงชีพ	นักวิชาการประมงปฏิบัติการ	กพช.
26	นางสาวจิตติรัตน์ กลิ่นห้าวหาญ	นักวิชาการประมงปฏิบัติการ	กพช.
27	นางสาวกชพร เทศหรีง	นักวิชาการประมง	ศพช.จันทบุรี
28	นางสาวโลลักษณ์ ยาคำ	นักวิชาการประมง(พนักงานราชการ)	ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
29	นางสาววาสนา มุ่งช่อนกลาง	นักวิชาการประมงปฏิบัติการ	ศพช.เพชรบุรี

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
30	นายมนตรี บัวบาล	นักวิชาการประมงชำนาญการ	ศพช.ประจวบคีรีขันธ์
31	นางสาวรัชดาภรณ์ เอี่ยมสำอางค์	เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน	ศพช.ประจวบคีรีขันธ์
32	นางสาวเสาวลักษณ์ แก้วฤทธิ	นักวิชาการประมง	ศพช.ระนอง
33	นายประพัทธ์พงศ์ เพชรรัตน์	นักวิชาการประมงชำนาญการ	ศูนย์ฯ ปากพนัง
34	นายชูศักดิ์ วุฒิพงศ์	นักวิชาการประมงปฏิบัติการ	ศูนย์ฯ ปากพนัง
35	นายเกษม คงประสม	เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน	ศพช.ตรัง
36	นายไกรฤกษ์ เพ็ชรเพ็ง	นักวิชาการประมงปฏิบัติการ	ศพช.ตรัง
37	นางกัลยาณี ทีปะปาล	นักวิชาการประมงชำนาญการ	ศพช.พังงา
38	นางสาวอรกัญญา เม่งหุย	นักวิชาการประมงชำนาญการ	ศพช.เขต4 (กระบี่)
39	นายสมาน กุจิ	นักวิชาการประมงปฏิบัติการ	ศพช.ปัตตานี
40	นางสาวเกสร เทียรพิสุทธ์	นักวิชาการประมงปฏิบัติการ	ศพช.นราธิวาส
41	นางวันดี ผกามาต	เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน	ศพช.เขต 5 (ภูเก็ต)
42	นายนิเวศน์ อิมละออ	นักวิชาการประมงปฏิบัติการ	ศพช.เขต 2 (สมุทรสาคร)
43	นางสุพากร แก้วอักษร	เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน	ศพช.เขต 3 (สุราษฎร์ธานี)
44	นางสมพิศ แยมเกษม	นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ	ศพช.ระยอง
45	นายจ้านง ธีรารุฒิ	เจ้าหน้าที่ประมง	ศพช.เขต 6 (สงขลา)
46	นายวัลลภ ทิมดี	นักวิชาการประมงชำนาญการ	ศพช.เขต 1 (ฉะเชิงเทรา)
47	นายนรินทร์ มีวงศ์	นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ	สนง.ปจ.กระบี่
48	นายวันจักร รัตนดู	นักวิชาการประมง	สนง.ปจ.ภูเก็ต
49	นางสาวอรุณี มานะกล้า	หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง	สนง.ปจ.ตรัง
50	นายอดิพันธ์ บวชเหตุ	เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน	สนง.ปจ.สตูล
51	นายสมประสงค์ ศุภรส	นักวิชาการประมงปฏิบัติการ	สนง.ปจ.พังงา
52	นางวิลาสินี คงเล่ง	นักวิชาการประมงชำนาญการ	สนง.ปจ.สงขลา
53	นางสาวชอุ่ม สุขช่วย	นักวิชาการประมงชำนาญการ	สนง.ปจ.นครศรีธรรมราช
54	นายภูษิต จันท์เพชร	นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ	สนง.ปจ.สุราษฎร์ธานี
55	นายนพพร สิทธิเกษมกิจ	นักวิชาการประมงชำนาญการ	สนง.ปจ.ประจวบคีรีขันธ์
56	นางสาวช่อเพชร เกตุประจักษ์	นักวิชาการประมงปฏิบัติการ	สนง.ปจ.เพชรบุรี
57	นางสาวลลิตทิพย์ ด้วงเงิน	นักวิชาการประมงชำนาญการ	สนง.ปจ.สมุทรสงคราม
58	นางสาวจันทร์ทิพย์ บรรลือเดช	นักวิชาการประมงชำนาญการ	สนง.ปจ.สมุทรสาคร
59	นางสาวเสาวลักษณ์ นิลคุณ	เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน	สนง.ปจ.สมุทรปราการ
60	นางสาววาสนา สระทองล้อม	นักวิชาการประมงปฏิบัติการ	สนง.ปจ.ฉะเชิงเทรา
61	นางจรรุภา ศิริ	นักวิชาการประมงชำนาญการ	สนง.ปจ.ระยอง
62	นางปรียา ประกอบธรรม	ประมงอำเภอพนมทวน	สนง.ปจ.กาญจนบุรี
63	นายชินนทร์ แสงรุ่งเรือง	ประมงจังหวัดราชบุรี	สนง.ปจ.ราชบุรี

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
64	นางสาวอุบลรัตน์ สุนทรรัตน์	นักวิชาการประมงชำนาญการ	สนง.ปจ.นครปฐม
65	นางสาวพีรพันธ์ เจริญจิตร	เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน	สนง.ปจ.สุพรรณบุรี
66	นางสาวกมลชนก อุปรีธาติพงษ์	นักวิชาการประมงปฏิบัติการ	สนง.ปจ.ตราด
67	นายชัชวาล อินทมนตรี	นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ	สนง.ปจ.จันทบุรี
68	นายฐาปนพันธ์ สุรจิต	นักวิชาการประมงปฏิบัติการ	สนง.ปจ.ชลบุรี
69	นายขจร อีสริยานุพงศ์	นักวิชาการประมงชำนาญการ	สนง.ปจ.ระนอง
70	นางสาวทิมาพร พันเรือง	เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน	สนง.ปจ.ชุมพร